



ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักการตลาดรุ่นใหม่

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ	๐๐๑ - ๐๐๓	

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครมาตามวันเวลาที่กำหนด โดยให้เดินทางมารายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ ๒๐ นาที

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีการสอบ โดยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้  
สภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

สภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

/ทั้งนี้ ....

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือ สีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ

**ห้าม** สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกง ขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และจะต้อง เข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้เท่านั้น

๓. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัว ประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ กรณีผู้เข้า สอบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดง ใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการสอบดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าสอบ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๕. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้า ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบ ที่คณะกรรมการ ดำเนินการสอบฯ กำหนดให้

๖. ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการสอบ

๗. ห้ามผู้เข้าสอบและผู้อยู่ระหว่างการเข้าทดสอบ ติดต่อกัน พูดคุย ส่งเสียงดัง หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น

๘. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถนำอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งที่รับสมัครประกอบการสอบสัมภาษณ์ได้

๙. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด

#### (ง) การประกาศผลการสอบคัดเลือก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งได้คะแนนไม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง Face book (พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ) , เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ <http://chaiyaphum.cdd.go.th/> และติดประกาศไว้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางกาญจนา รัตนเมกุล)

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่  
ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่ (สัมภาษณ์)

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวพรรณพัชร บุตรโพธิ์	
๐๐๒	นายชะเอมรัตน์ ชยมชัย	
๐๐๓	นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศรี 	